

นับ ๑๐ กิโลเมตร อาณาบริเวณที่ได้ยื่นเสียงทั้งในพื้นที่ตำบลคูหาใต้แล้ว ยังตั้งไปไกลถึงเขตตำบล
กำแพงเพชร เขตตำบลควนรู เขตตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และในพื้นที่บางส่วนของ
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๑.๓ ผลกระทบต่อการทำมาหากินและการเกษตร วิถีชีวิตการทำมาหากินรอบๆ
ภูเขา มีการทำนาซึ่งอาศัยน้ำจากเหมืองที่ไหลออกมาจากภูเขาเล็กน้อย ๓ เหมือง ได้แก่
เหมืองนาโพธิ์ เหมืองกลาง และเหมืองห้วยนอน โดยการระเบิดหินทำให้ช่องน้ำจากภูเขาถูกปิด และ
เศษหินที่กระเด็นมาตกในนา กระทบต่อการไถนา ทำให้ชาวบ้านต้องระวังเศษหินไม่ให้บาดเท้า
จนบาดเจ็บได้

ในอดีตชุมชนเคยมีการตีหิน ขายหินย่อย แต่จากการประทอนบัตรทำให้วิถีการ
ทำมาหากินของคนตีหินบนภูเขาต้องหายไป มีการนำหินจากภูเขาภูเขาไปขายต่างประเทศ
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์จากการขออนุญาตครั้งแรก ชาวบ้านรายย่อยจะแบ่งซื้อได้ยาก เป็นที่รู้จักของคนใน
พื้นที่ว่า หินจากที่นี่ไม่ได้เป็นหินที่จะถูกใช้ในกิจการในจังหวัดสงขลาและประเทศไทย แต่ถูกส่งไป
สาธารณรัฐอินเดีย

ผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ วัว หมู ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่
ดำเนินต่อมาหลายชั่วคน การระเบิดหินทำให้สัตว์เหล่านี้ตื่นกลัว มีเศษหินตกลงไปในโรงเรือนจนทำให้
หลังคาทะลุ และตกลงไปรอบพื้นที่สวนผลไม้ สวนยางพารา ก็มีเศษหินเคลื่อนเช่นกัน


๑.๔ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูเขาเป็นภูเขาลูกโดด
อยู่ในที่ราบกลางนา มีลักษณะพิเศษ คือ มีลำน้ำคลองเคียนไหลผ่านตลอดใต้ภูเขา ภายในภูเขาจึงมีสายน้ำ
ย่อยหลายสาย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลและหลบภัยของสัตว์น้ำอย่างดี
จากการบอกล่ามีพันธุ์ปลามากมายทั้ง ปลาช่อน ปลาช่อนไซ ปลาชะโด ปลาลูกขาว ปลากระตี่
ปลาหลด ปลาโสด ปลาแขยง ปลาหมอ ปลาหมอเทศ ปลาโทง ปลาแก้มขี้ ปลาซีชม ปลากระดี่
ปลาดำสี ปลาสลาด ปลาโอน ปลาลูกแหงซีโก้ ปลาบู่ ปลากด ปลาขอทราย ปลาผี ปลาไหล ฯลฯ
แต่จากการระเบิดหิน ทำให้ปลาบางชนิดหายไป หลายชนิดลดจำนวนลง เพราะแหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งเพาะฟักหรืออนุบาลหมดสิ้นไป ส่วนด้านบนภูเขาพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ สัตว์ป่า ลิง ค่าง และนกหลาย
ชนิดหายไปหมดสิ้นเช่นกัน

๒. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ

ทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินภูเขาได้ทราบข้อมูลจากเอกสาร
ของอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๒ จากเอกสารนั้นทำให้ทราบว่า
ประทานบัตรได้หมดอายุไปแล้วหนึ่งบริษัท และกำลังจะหมดประทานบัตรอีกหนึ่งบริษัท

ถัดจากนั้น กลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
หินภูเขา ได้รับทราบข้อมูลอีกครั้งว่ามีหนังสือด่วนจากอำเภอรัตภูมิ แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลคูหาใต้ให้ความคิดเห็นในการขอต่อประทานบัตรเหมืองหินของบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด
ว่ามีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ได้ตอบหนังสือกลับให้ทาง
อำเภอในวันเดียวกันว่า มีผลกระทบเล็กน้อย ทั้งที่ยังไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เลย และทราบว่า จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ดังนั้น ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินภูเขาจึงได้ทำ

กำหนดถูกต้อง


(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

/หนังสือ...